

คอน จา อ่อง : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อโครงการเขื่อนพลังงานน้ำมิตซอนในรัฐคะฉิ่น เมียนมาร์ (Social Movement on Myitsone Hydropower Dam Project in Kachin State, Burma/Myanmar.) อ.ที่ปริกษาวิทยาลัยพนัชนั้คั: คาร์ล มิดเดิลตัน, 88 หน้า.

เขื่อนมิตซอน (Myitsone) ถูกเสนอให้มีการสร้างขึ้นโดยรัฐบาลพม่าและ บริษัทจากประเทศจีน ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Mali Hka และแม่น้ำ Nmai Hka ในรัฐคะฉิ่นในปี 2006 ในขณะที่ 90% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนจะถูกส่งไปยังประเทศจีนแต่ ผู้คนหลายล้านคนที่ยังพึ่งพแม่น้ำอิระวดีในประเทศพม่าจะได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การก่อสร้างในเบื้องต้น เริ่มในปี 2009 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน ผลกระทบดังกล่าวเช่น การบังคับตั้งถิ่นฐานใหม่, การสูญเสียวิถีชีวิต, ทรัพย์สิน และที่ดิน, การสูญเสียของสายพันธุ์ปลา และการตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นผู้คนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงการใช้สื่อ, ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และพรรคการเมือง ก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อต่อต้านโครงการ จนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2011, นาย เต็ง เต่ง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ประกาศระงับการก่อสร้างของเขื่อนมิตซอน อย่างเป็นทางการ ในระหว่างที่ เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปี 2015

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือการศึกษาการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อโครงการเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำ มิตซอน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎีโอกาสทางการเมือง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนท้องถิ่น และวิธีการที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก ภายนอก และโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้น การวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล ครอบคลุมถึง การวิเคราะห์รายงาน และเอกสาร, การสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักในภาคสนาม โดยข้อมูลได้ถูกรวบรวมมาจาก ชุมชนในท้องถิ่น จากหมู่บ้านสองแห่งที่ถูกบังคับให้ตั้งถิ่นฐานใหม่, ภาคประชาสังคม, นักการเมือง และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลถูกรวบรวมในรัฐคะฉิ่นและเมืองย่างกุ้ง การศึกษาครั้งนี้ยังได้สำรวจว่าการตัดสินใจยกเลิกโครงการเขื่อนมิตซอน มีนัยยะอย่างไรต่อการกำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ในพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ข้อค้นพบสำคัญของงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนพยายามที่จะกระจายผลกระทบของโครงการไปในหลายๆภูมิภาคของประเทศ ในขณะที่เดียวกันชุมชนก็ประสบภาวะยากลำบากในการดูแลและ การสูญเสียวิถีการดำรงชีวิต การสนับสนุนทางการเงิน การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ในสื่อและการให้การสนับสนุนในแง่กฎหมายมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้รับรู้ สู่ภายนอกมากขึ้น งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าโครงการมิตซอนทำให้บทบาททางการเมืองของกองกำลังท้องถิ่นติดอาวุธในรัฐคะฉิ่นแตก ต่างไปอย่างชัดเจน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สรุปว่าการขยับยั้งการดำเนินงานของโครงการมิตซอนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการ เปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยที่นำโดยประธานาธิบดีและรัฐบาลใหม่ และโครงการมิตซอนเป็นดังสัญลักษณ์ให้กับการเคลื่อนไหว ทางสังคมอื่นๆในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตย


